

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

เมื่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้เข้าสู่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (www.cadcoop.cad.go.th) ข้อมูลประวัติเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้บริการเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) โดยนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน” ได้อนุญาตให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” จัดเก็บประวัติการเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) ตามนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Cookies Policy คือ นโยบายคุกกี้ที่สหกรณ์จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งท่านให้ทราบเกี่ยวกับคุกกี้ที่เว็บไซต์ของท่านใช้อยู่ว่าเป็นคุกกี้ประเภทใดที่รวบรวม วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาที่คุกกี้จะยังคงถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน

2. Cookies คือ อะไร

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิกหน้าทีเข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์ของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านได้และให้บริการที่เหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเก็บประวัติการเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้ปรับปรุงหรือเพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่านเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้การเก็บประวัติการเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) ยังถูกใช้ เพื่อวัดปริมาณการใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมของสหกรณ์

3. วัตถุประสงค์ในใช้คุกกี้ (Cookies)

สหกรณ์ใช้การเก็บประวัติการเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้สหกรณ์สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความ ต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีสหกรณ์จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ต โพรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และการเก็บประวัติการเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ รวมถึงเพื่อนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น

4. การจัดการคุกกี้ (Cookies) โดยผู้ให้บริการเว็บไซต์

โดยทั่วไปเบราว์เซอร์ จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับไฟล์คุกกี้ (Cookies) เป็นค่าเริ่มต้น โดยจำแนกออกเป็นคุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ คุกกี้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และคุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายหรือเพื่อการโฆษณา อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการทำงานของหน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ ได้

5. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของสหกรณ์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น โดยจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของสหกรณ์ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งการเก็บประวัติการเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) ขึ้นมาเอง โดยที่สหกรณ์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อการเก็บข้อมูลในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการเก็บประวัติการเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และการให้บริการต่อไปภายหน้า โดยสหกรณ์จะมีการแจ้งประกาศนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ ที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สหกรณ์ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

7. รายละเอียดในการติดต่อสหกรณ์

กรณีที่ท่าน (ผู้ให้บริการเว็บไซต์) มีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

หมายเลขโทรศัพท์ 02-6285309 , 092-2670559

อีเมล cadcoop@cad.go.th.

ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดและวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด